
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕  

วันอังคาร ที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี  อาคารกองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

******************************** 
ผู้เข้าประชุม 

๑. นายบัณฑิต    โบสถ์ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา   มูลปินใจ  กรรมการ  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี  กรรมการ  
๔. อาจารย์ศิวัช    ตั้งประเสริฐ  กรรมการ  
๕. อาจารย์เกษตร    วงศ์อุปราช กรรมการ  
๖. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร   วันตัน  กรรมการ 
๗. นางสาวชลธิรา    ประเสริฐ กรรมการ 
๘.  นางสาวรัชสุภา    การักษ์  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. อาจารย์เหนือขวัญ  บัวเผื่อน  กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๒. นางสาวนันทกา    เรืองศิริกุล กรรมการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 

๑. นางสาวอนัญญา   อินต๊ะขัน ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ) 

๑. อาจารย์จิระประภา     ค าราช  รองประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  คุมา  กรรมการ 
๓. อาจารย์เมธาวัตน์   กาวิลเครือ  กรรมการ  

 
 
 เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
วาระท่ี ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ  

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตาม
วาระการประชุมดังนี้ 

 



๒ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

 
๑.๑ ขอขอบคุณกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ 
 นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบจากการที่สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มาศึกษาดูงานในวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งมี
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการให้การต้อนรับ จากการศึกษาดูงานครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนแนวทาง 
การด าเนินงาน และมีแนวปฏิบัติที่สามารถน ามาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยได้ เช่น การเตรียมความพร้อมในการ
ออกนอกระบบองมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ, การให้ความช่วยเหลืออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ กรณีไม่ส าเร็จ
การศึกษา เป็นต้น 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการขอขอบคุณกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการที่ร่วมให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ มา ณ โอกาสนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 
 นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีการแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขั้น ดังนี้ 

-  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน     

สาขาวิชาจีนศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน  

สาขาวิชาการศึกษา  อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
 สภาคณาจารย์และข้าราชการขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มา ณ 
โอกาสนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๓ สรุปประเด็นส าคัญจากการเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ  
 นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบประเด็นส าคัญจากการเข้าร่วม
ประชุมดังนี้ 
 ๑. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลส าหรับผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ ๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติตามที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ
เสนอขอ ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการลงนามโดยท่านอธิการบดี และประกาศใช้ตามขั้นตอนต่อไป 



๓ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

 ๒. ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ซึ่งเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับทุกคณะ และจะน าเข้าสู่วาระใน
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  

ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสลุงเงิน อาคารส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีจ านวน ๔ หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๔  
มติที่ประชุม รับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 ๓.๑ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ  

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๒ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสาย
วิชาการ มีมติเห็นชอบให้มีการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ (ร่าง) ภาระงานของบุคลากรประเภทสาย
วิชาการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการ โดยในข้อที่ ๑ ถึงข้อที่ ๗ เห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และในข้อที่ ๘ กรณีไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมภาระงาน สภา
คณาจารย์และข้าราชการเห็นควรใช้ภาระงานตาม (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสาย
วิชาการ ซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้น าเข้าสู่วาระ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยให้สภาคณาจารย์และข้าราชการส่งตัวแทนเข้าชี้แจง แต่
เนื่องจากตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการติดภารกิจของสาขาวิชา จึงขอเลื่อนการชี้แจงประเด็นดังกล่าว
ไปในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และให้มีการประสานฝ่ายเลขาฯ เพ่ือเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป   
 

๓.๒ การด าเนินการเรื่องสติกเกอร์ติดยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย 
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมสภา

คณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วาระที่ ๓.๑ สรุปจ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามจ านวนเครื่องหมาย 
(สติกเกอร์) ติดยานพาหนะ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการใช้ Google form ส ารวจความต้องการของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในช่วงวันที่ ๑๑ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผลการส ารวจคือมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๓๐๑ คน เป็นผู้พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒๔ คน และเป็นผู้พักอาศัย



๔ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๗๗ คน มีผู้ต้องการเครื่องหมายติดรถยนต์ จ านวน ๔๗๘ ชิ้น และ
เครื่องหมายติดรถจักรยานยนต์ จ านวน ๒๑๗ ชิ้น และได้น าข้อลูเสนอต่อมหาวิทยาลัยนั้น ได้พิจารณาแล้วว่า
ไม่สามารถน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการได้ เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา ผิดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเงินรายได้ หากจะมีการด าเนินการต้องมีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้
มีความประสงค์ติดสติกเกอร์ ส่งผลต่อความยุ่งยากในการด าเนินการ มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการด าเนินการ
ดังกล่าว 

ที่ประชุมได้ร่วมให้ข้อเสนอว่าการด าเนินการดังกล่าวน่าจะเป็นสวัสดิการของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยราชการอ่ืนก็มีการด าเนินการ เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ที่ประชุมเห็นว่า
น่าจะหารือกับผู้บริหารอีกครั้ง เพ่ือผลักดันให้มีการด าเนินการในเชิงนโยบาย 
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการด าเนินการหารือกับผู้บริหาร 

เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน   
 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๔.๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบ ารุง

การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕  
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้มี

ระเบียบการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ซึ่งในระเบียบดังกล่าวจะมีรายละเอียดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบ ารุง
การศึกษา และคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยจ านวนเงินทุนการศึกษา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยการให้ทุนศึกษาและการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕  

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอที่ประชุมทราบ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้มี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ว่าด้วยจ านวนเงินทุนการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ว่าด้วยการให้ทุนศึกษาและการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็น
ประกาศท่ีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระเบียบการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ ลง
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งระบุรายละเอียดจ านวนเงินที่ให้ทุน และคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 



๕ 

 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  
  นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการออกนอกระบบของ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เนื่องจากในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งได้เข้าสู่กระบวนการออกนอก
ระบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยพ้ืนฐานความพร้อมและความสมัครใจของประชาคมส่วนใหญ่ใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ จึงเห็นว่าสิ่งส าคัญคือการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย       
เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าสมควรให้มีการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นคือการสร้างความรู้
ความเข้าใจ ความเป็นมา โอกาส จุดอ่อนจุดแข็งเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้อง เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในอนาคต      
อาจมีการจัดอบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารท าความเข้าใจใน
ประเด็นดังกล่าว และอาจจ าเป็นต้องกรณีตัวอย่าง มีตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาที่ออกนอกระบบของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์    
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย  
 

วาระท่ี ๖ อ่ืนๆ  
๖.๑ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ ๖/

๒๕๖๕ 
นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบก าหนดประชุมสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ 
อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และจะมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการทราบต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
                (นางสาวรัชสภุา   การักษ์)               (นายบัณฑิต  โบสถ์ทอง )    
 กรรมการและเลขานุการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ               ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ          
ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
        
    


